

สถาบันมะเร็งแห่งชาติจับมือมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
เปิดศูนย์ค้นหามะเร็งระยะเริ่มต้น หวังตรวจพบเร็ว รักษาได้ผลดี

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เปิดศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Endoscopy Center) เพื่อคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักในระยะเริ่มแรก ซึ่งหากพบเร็วจะรักษาได้ผลดีและเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าระยะลุกลาม

วันนี้ (30 กันยายน 2558) ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นมะเร็งที่พบมาก อันดับ 3 ในเพศชาย และเป็นอันดับ 4 ในเพศหญิง โดยพบว่ามีความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักรายใหม่ราว 10,624 ราย ดังนั้น การลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักโดยการป้องกันและควบคุมจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เนื่องจากมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นโรคมะเร็งที่สามารถตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่อยู่ในระยะเริ่มแรก ซึ่งจะทำให้การรักษาได้ผลดีและเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษาในระยะลุกลาม

สำหรับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อันยาวนานในงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น จัดตั้งศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและความรู้ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมด้านการส่องกล้องและการตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรก

นายแพทย์วีรุฒิ อิมสํารัญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร มุ่งเน้นการเป็นศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ในการค้นหามะเร็งในระยะเริ่มต้น (Early Cancer Detection Training Center) ในภูมิภาคอาเซียน โดยการเปิดศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก H.E. Yasuhisa Shiozaki รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพแรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านการค้นหามะเร็งในระยะเริ่มต้น ที่กระทรวงสาธารณสุข โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ H.E. Yasuhisa Shiozaki รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพแรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวด้วย ดังนั้นความร่วมมือทางวิชาการด้านโรคมะเร็งของสองประเทศจึงถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลสุขภาพ อันจะส่งผลไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทยและประชาชนในภูมิภาคอาเซียน

- ขอขอบคุณ -
30 กันยายน 2558